



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	ซาอุดีอาระเบีย	หมวด	กฎหมาย
ข่าวประจำวัน	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑		
หัวข้อข่าว	สหรัฐฯ เรียกร้องซาอุดีอาระเบียให้ยึดความโปร่งใสในการจับกุมนักเคลื่อนไหวที่เห็นต่าง		

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุถึงความกังวลของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อสถานการณ์การดำเนินนโยบายกวาดล้างจับกุมนักเคลื่อนไหวในประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยย้ำให้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียเคารพสิทธิเสรีภาพพลเมือง และการบังคับใช้กฎหมายโดยยึดหลักนิติธรรมด้วยการดำเนินการกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่เห็นต่างหรือต่อต้านรัฐบาลด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวระหว่างการแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเดินหน้าจับกุมกลุ่มนักเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นดังกล่าวรัฐบาลสหรัฐฯ รู้สึกกังวลและแสดงจุดยืนมาตลอดในทุกเวทีว่า การเคารพสิทธิและเสรีภาพการแสดงออกทางความคิด ถือเป็นสิ่งที่น่ายกย่องส่งเสริม และถือเป็นการโต้เสียงวิจารณ์ที่หลายฝ่ายมักกล่าวพาดพิงประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และรัฐบาลสหรัฐฯ ว่าไม่ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน

นอกจากนั้น ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวอัลญะซีเราะห์ได้วิเคราะห์ประเด็นนี้ไว้น่าสนใจโดยระบุว่า การที่สหรัฐฯ พุ่งเป้าไปที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียในขณะนี้ ดูเหมือนว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ได้แสดงจุดยืนสนับสนุนข้อวิจารณ์ที่นายกรัฐมนตรีแคนาดาได้แถลงไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้เรียกร้องให้ทางการซาอุดีอาระเบียปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวที่ถูกควบคุมตัวโดยเร็ว

อย่างไรก็ดี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ปฏิเสธการให้ข้อมูลรายละเอียดหรือบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่าง นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กับเชคมูฮัมหมัด บินซัลมาน มกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันก่อนหน้านี้ เพียงแต่ยืนยันว่า สหรัฐฯ จะไม่แทรกแซงหรือแสดงตัวในฐานะตัวกลางไกลเกลี่ยความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลแคนาดากับรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอย่างแน่นอน และหวังให้ทั้งสองประเทศหันหน้าเจรจาระหว่างกันเพื่อปรับความสัมพันธ์ที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง

ที่มาของข่าว :	http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/cfd7831d-0d73-40fe-bd8d-c59831778281
วันที่เข้าถึงเอกสาร :	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผู้ปฏิบัติงาน	นายชูชาติ พุฒเพ็ญ	นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ	
กลุ่มงาน	กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๑๑/๖๑
ผู้ทาน/ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	